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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สาระส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.  หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ควรมีการด าเนินการศึกษาวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี โดย
เป็นงานศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับภาระกิจหลักของกรมอนามัย เพ่ือเป็นข้อมูลหรือแหล่ง
อ้างอิงหลักให้กับกรม มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai-Journal Citation Index (TCI)  ที่ค่อนข้างสูง และควรมีหน่วยงานหลักของกรม
อนามัยที่มีงานวิจัยโดดเด่นอย่างน้อย 1 เรื่อง 
2. เรื่อง DATA Dashboard กรมอนามัย ให้แสดงข้อมูลภาพรวมกรมอนามัย ซึ่งปัจจุบัน

ข้อมูลยังกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ไม่ถูกรวบรวมไว้เป็นแหล่งเดียว ดังนั้น ควรสร้าง
แพลตฟอร์มที่สามารถเปิดและแสดงข้อมูลภาพรวมของกรมอนามัยทั้งหมดได้ในครั้งเดียว 
3. การส่งเสริมสุขภาพ ในช่วงนี้ก าลังเป็นกระแสมาก คนเริ่มท้อแท้กับการเอาเงินไป
รักษาพยาบาล ต้องกลับมาให้ความส าคัญเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งตอนนี้กรมอนามัย
ก าลังต่อสู้กับโซเซียลมีเดียที่ยากต่อการท าเรื่องการส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกต้อง และยากที่สุดคือ 
นักวิชาการที่ต้องสื่อสารภาษาวิชาการให้เป็นภาษาทั่วไปที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย 
ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของกรมอนามัยในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

มติที่ประชุม : รับทราบและมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
1. ขอให้บุคลากรกรมอนามัยให้ความส าคัญกับเรื่อง
งานวิชาการ หรืองานวิจัย ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
หลักทางวิชาการให้กับกรมอนามัยได้ 
2.  กรมอนามัยควรสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถเปิด
และแสดงข้อมูลภาพรวมกรมอนามัยทั้งหมดได้ใน
ครั้งเดียว 
3.  นักวิชาการกรมอนามัย ต้องพยายามขับเคลื่อน
เรื่องส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อ
โซเชียลมีเดีย ให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม         ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงาน
วิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 
22 มีนาคม 2567 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 การด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม  

 

3.1.1 การก ากับติดตามงานวิจัย ปี 2566 - 2567 
         ปี 2566 มีโครงการวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 5 ชุดโครงการ และโครงการ
ต่อเนื่อง 1 ชุดโครงการ ได้รับงบประมาณ จ านวน 10,344,000.- บาท รายละเอียดดังนี้  

- ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 ชุดโครงการ 
- ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก าลังด าเนินการคืนงบประมาณคงเหลือ และปิดโครงการ 

จ านวน 2 ชุดโครงการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ และประธานในที่ประชุม
มอบหมายดังนี้ 
1. มอบหมายนักวิจัยกรมอนามัยที่ท าวิจัยเรื่องน้ า 
รวบรวมข้อมูลผลการท าวิจัย และการน าไปใช้
ประโยชน์เสนอต่อผู้บริหารระดับกรม เพ่ือใช้เป็น
แหล่งข้อมูลอ้างอิงของกรมอนามัยประกอบการขอ
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สาระส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ 
- ก าลังด าเนินการ  จ านวน 3 ชุดโครงการ 

งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 384,851.18 บาท 

          ปี 2567 มีโครงการวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 5 แผนงาน 11 โครงการ ได้รับ
งบประมาณ จ านวน 12,250,000.- บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณพลางไปก่อน รอบ  
8 เดือนแรก จ านวน 6,723,600.- บาท อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ งบประมาณคงเหลือ
ทั้งหมด 3,178,470.14 บาท  

3.1.2 การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 ด าเนินการส่งขอเสนองานวิจัย เพ่ือขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
จ านวน 6 แผนงาน 11 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,814,200.- บาท อยู่ระหว่าง
พิจารณารายละเอียดโครงการและงบประมาณ 

 
3.1.3 การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
          ด าเนินการส่งโครงร่างงานวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยในปี 2569 
จ านวน 19 เรื่องเป็นกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 7 เรื่อง และกลุ่มด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม จ านวน 12 เรื่อง รวมงบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น 37,194,545.- บาท โดยมี
แผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2567 เพ่ือน าโครงร่างงานวิจัยทุกเรื่องมาจัดท าแผนงานบูรณาร่วมกัน รวบรวมและน าเข้า

งบประมาณท าวิจัยหรือโครงการประปาหมู่บ้าน
สะอาดส าหรับอุปโภคในประเทศ 
2. มอบกลุ่มส่งเสริมสุขภาพหรือกลุ่มวัยทั้ง 4 กลุ่ม 
จัดท า Master plan  ของงานวิจัยแต่ละกลุ่มวัย และ
ส่งมอบให้ศูนย์อนามัยทั้ง 12 เขตสุขภาพ และ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม.) โดยแยกกัน
ท า ในแต่กลุ่ ม  และรวบรวมเป็นแผนเดียว กัน
ระดับประเทศ และต้องเขียนระเบียบวิธีวิจัยให้ดีมาก
ถึงจะเกิดประโยชน์ ถ้านักวิจัยเขียนโครงร่างงานวิจัย
ได้ดี ก็มีหน่วยงานต้องการสนับสนุนงบประมาณให้
ท าวิจัย 
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ข้อมูลเป็นแผนงาน โครงการเสนอของบประมาณปี 2569 ในระบบ NRIIS ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2567 ต่อไป 

3.1.4 ความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการวิจัย Healthy Cities MODELs  
จัดท าโครงร่างงานวิจัยและเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) เรียบร้อยแล้ว ภายใต้ชื่อโครงการรูปแบบการพัฒนาเมืองสุขภาพดีด้วย
วิถีชุมชน เพ่ือคนสุขภาพดี มีความสุข ของบประมาณทั้งสิ้น 2,769,800.- บาท และ
โครงการปัจจัยส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองสุขภาพดีด้วยวิถีชุมชน (Healthy 
Cities) หรือการศึกษาเมืองสุ ขภาพดี  (HEALTHY CITY) ด้วยวิถี  THAI BLUE ZONE 
ด าเนินการส่งขอเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณจากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 
จ านวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางส านักผู้ทรงคุณวุฒิจะด าเนินการ
ติดตามสถานะการพิจารณาโครงการดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง 

 
3.1.5 ความก้าวหน้าการด าเนินการจัดงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 
จ านวนผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมน าเสนอในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567) ดังนี้  
1) ประเภท Poster Presentation จ านวน 65 ผลงาน จ าแนกเป็นกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ 54 
ผลงาน และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 13 ผลงาน 
2) ประเภท Oral Presentation (ภาษาไทย) จ านวน 51 ผลงาน  
3) ประเภท Oral Presentation (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 8 ผลงาน  
4) ประเภท Innovation/Best Practice จ านวน 30 ผลงาน  
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สาระส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ 
รวมจ านวนผลงานวิชาการทุกประเภท ทั้งสิ้น 154 ผลงาน โดยมีหน่วยงานที่ส่งผลงาน
วิชาการเข้าร่วมน าเสนอ ประกอบด้วย 1) หน่วยงานภายนอกสังกัดกรมอนามัย จ านวน  
79 ผลงาน และ 2) หน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัยอนามัย จ านวน 75 ผลงาน 

3.1.6 การจัดการความรู้  
กิจกรรม LIKE Talk Award ปี 8 มีผลงานสมัครเข้าร่วมจ านวน 58 ผลงาน  

จาก 25 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย โดย
ด าเนินการจัดประกวดรอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 1 –  5 เมษายน 2567 มีผลงานที่ผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ จ านวน 10 เรื่อง โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะน าเข้าประกวดรอบ 
ชิงชนะเลิศในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17  
พ.ศ. 2567 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2567 
3.1.7 แผนการด าเนินงานการคัดเลือกผลงานวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 - ปิดรับสมัครผลงานวิชาการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 
 - เดือนมิถุนายน 2567 ด าเนินการรวบรวมและจัดกลุ่มผลงานวิชาการทั้ง Poster 

Presentation และ Oral Presentation เพ่ือส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 
- เดือนกรกฎาคม 2567 ด าเนินการพิจารณาผลงานวิชาการ (รอบคัดเลือก)  

ส่งผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินผลงาน และแจ้งผลการ
คัดเลือกผลงานวิชาการผ่านทางเว็บไซต์กรมอนามัย พร้อมส่งหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกไป
ยังหน่วยงานต้นสังกัด/ผู้น าเสนอผลงาน 

- ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2567 ด าเนินการรวบรวมแบบตอบรับและ
ยืนยันการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการของผู้น าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ พร้อม
หนังสือแจ้ง รวบรวมรายชื่อตอบรับ จัดเตรียมเอกสารตอบรับแต่ละประเภทผลงานวิชาการ 
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สาระส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ 
- ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2567  น าเสนอผลงานวิชาการ และตัดสินผลงาน

วิชาการทุกประเภท ในวันที่ 8 ตุลาคม 2567 
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้  
 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2566 – 2567 เป็นโครงการ
ที่มีประเด็นไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเรื่องของน้ าประปา โครงการวิจัยในภาพรวมปี 
2568 – 2569 ที่ก าลังเสนอของบประมาณจ านวนเกินครึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มอนามัย
สิ่งแวดล้อม แต่ประเด็นเน้นในเรื่องน้ าประปาจ านวนค่อนข้างมาก ยังมีหลายประเด็นที่ต้อง
ด าเนินการ และงานวิจัยที่ด าเนินการมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งกรม
อนามัยเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนเชิงนโยบาย หากเป็นงานวิจัยที่ให้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
สามารถให้ข้อเสนอเชิงนโยบายจะเป็นงานวิจัยที่มีดัชนีชี้วัดคุณภาพ ( Impact factor) สูง
กว่างานวิจัยในหน่วยงานเล็ก แต่ท าได้ยากเนื่องจากนักวิจัยอาจยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ 
ดังนั้น จะท าอย่างไรให้สามารถเชิญชวนศูนย์เขตสุขภาพ หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนกลาง  
ร่วมสร้างโครงการวิจัยให้มีจ านวนมากขึ้นกว่านี้ 
นางสาวภารินี หงษ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้แทนจากส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ ได้ชี้แจง ดังนี้ 
          ส านักส่งเสริมสุขภาพ แหล่งทุนไม่ได้อยู่ที่ สกสว. แหล่งเดียว แต่มีกระจายอยู่ในหลาย
แหล่งทุน จากข้อมูลงานวิจัยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2565 – 2569 มีจ านวนงานวิจัยทั้งหมด  
27 เรื่อง ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 19 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 เรื่อง โดยได้รับแหล่งทุน
จากองค์การอนามัยโลก (WHO) กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (IFPP) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม



สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) 
ครั้งที่ 4/2567 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ หอ้งประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 

6 

 

วาระการประชุม สรุปประเด็น/สาระส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ 
สุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมูลนิธิต่างๆ  
นางไฉไล ช่างด า รก. นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) ให้ข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
          โครงการวิจัยที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (EC) ของกรมอนามัย ส่วน
ใหญ่ จะเป็นนักวิจัยระดับปฏิบัติการ ประสบการณ์ในการพัฒนาวิชาการเชิงนโยบายยังน้อย 
ส าหรับประเด็นที่จะขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย อาจจะต้องให้ผู้บริหารหน่วยงานเข้ามาควบคุม
ก ากับช่วยเหลือ ข้อมูลที่สรุปผลการด าเนินงานจากการตรวจราชการแต่ละรอบเป็นโจทย์วิจัย
จ านวนมาก แต่นักวิจัยระดับปฏิบัติการสามารถพบประเด็นข้อมูลเหล่านั้นได้หรือไม่ หัวหน้า
กลุ่มงาน และผู้อ านวยการหน่วยงานต้องชี้ประเด็นให้กับนักวิจัยระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
งานส่วนนั้น น าไปขับเคลื่อนต่อก็จะสามารถตอบโจทย์กรมอนามัย ซึ่งจุดนี้กรมอนามัยสามารถ
พัฒนาได้ 
แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม ได้แสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม ดังนี้ 
          นักวิชาการหรือนักวิจัยต้องอ่านหนังสือหรือทบทวนบทความวิชาการ เกี่ยวกับงานวิจัยที่
มีอยู่ในโลก มีเรื่องอะไรบ้าง ถ้าเป็นเรื่องซ้ าและตอบโจทย์ปัญหาหรือช่องว่างเราได้ก็ไม่ต้องท า
วิจัย แต่ถ้ายังไม่มีใครท าวิจัยเรื่องนี้ หรือยังไม่มีท าวิจัยในประเทศไทยหรือเป็นระบบการจัดการ
บริการของประทศไทยก็ท าวิจัยเป็นประเภทการวิจัยและพัฒนา (R&D) และต้องน าแผนงานวิจัย
มาท าแผนที่ความคิด (mapping) ชวนกันท างานวิจัย หาผู้รับผิดชอบ หาแหล่งงบประมาณ 
ด าเนินการวิจัย และรายงานความก้าวหน้าในแต่ละไตรมาส ได้ผลการศึกษาหรือมีปัญหา
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สาระส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ 
อุปสรรคอย่างไร สุดท้ายด าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้น ตีพิมพ์วารสารวิชาการเรียบร้อย ก็น าเสนอว่า
สิ่งที่ท าวิจัยตอบโจทย์ปัญหาหรือช่องว่างอย่างไร 
           เรื่องน้ าเป็นภาระของประเทศนี้มาก กรมอนามัยใช้งบประมาณในการท าวิจัยเรื่องน้ า
จ านวนหลายล้านบาท แต่ยังไม่เคยน างานวิจัยน าเสนอให้ผู้บริหารในระดับกรม อยากให้รวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยท าไปแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร วิจัยในแหล่งน้ าดิบที่ไหนบ้าง ผลการศึกษาเป็น
อย่างไร ซึ่งกรมอนามัยก าลังจะด าเนินโครงการประปาหมู่บ้านสะอาดส าหรับอุปโภคในประเทศ 
สามารถใช้ข้อมูลงานวิจัยที่นักวิจัยกรมอนามัยท าไว้ไปอ้างอิงได้ เป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับ
ของบประมาณท าโครงการนี้  

นักวิจัยรุ่นใหม่ต้องการท าวิจัยงานเล็กๆ ก็ท าได้ นักวิจัยรุ่นพ่ีต้องให้การสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม่ งานวิจัยเล็กๆ จะเป็นตัวช่วยพัฒนาในการท างานวิจัยได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ  
นายสมศักดิ์  ศิริวนารังสรรค์ รก. นักวิชาการสาธารณสุ ขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม) ได้ชี้แจงประเด็นในที่ประชุม ดังนี้  

ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีการวางแผนจัดท ายุทธศาสตร์งานวิจัย และพัฒนา
กรอบการวิจัย โดยการท ายุทธศาสตร์และทิศทางงานวิจัยใช้ระบบเข้าคลัสเตอร์ เช่น กลุ่มอนามัย
สิ่งแวดล้อม มีการหารือกันเพ่ือหาทิศทางของานวิจัย การวิเคราะห์ช่องว่างส าคัญมาก ประเด็น
ปัญหาของการท าวิจัย คือ หัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อ านวยการหน่วยงานต้องเป็นผู้ชี้ทิศทางการท างาน
ทั้งหมด ส่วนการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งแต่ละหน่ วยงานมีงานวิจัยประจ าอยู่แล้ว  
และมีผลงานวิจัย อยากให้ท่านอธิบดีก าหนดนโยบายให้แต่ละหน่วยงานท าการวิเคราะห์และน า
ข้อมูลผลวิจัยของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เช่น เรื่องน้ า น าไปสู่การท าข้อเสนอเชิงนโยบาย  
บางประเด็นไม่ต้องท าวิจัย เนื่องจากมีข้อมูลวิจัยอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลหรืองานวิจัยที่ท า
ไปแล้วน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด กรมอนามัยอาจขาดระบบการจัดการงานวิจัย 
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สาระส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ 
วาระที่ 3.2 การน าเสนอผลงานวิจัย  
ปี 2565 และการผลักดันการน าไปใช้
ประโยชน์ 
 3.2.1 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
หวานในกลุ่มวัยท างานตอนต้น 
(งบประมาณจากกองทุน ววน.) 

3.2.1 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มหวานในกลุ่มวัย
ท างานตอนต้น (งบประมาณจากกองทุน ววน.) 
น าเสนอโดย ทันตแพทย์หญิงนันท์มนัส แย้มบุตร ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  
       นางสาวกันยา ฤทธิ์อิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
                ส านักทันตสาธารณสุข                
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มหวานในกลุ่มวัยท างานตอนต้น 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มหวานของวัย
ท างานตอนต้น 
การน าไปใช้ประโยชน์ สามารถแบ่งได้ 4 มิติ ดังนี้ 
1. การสื่อสารปริมาณน้ าตาลที่ควรบริโภคต่อวัน ผ่านสื่อที่เข้าใจง่าย มีการควบคุมสื่อ
โฆษณาส่งเสริมการขายเครื่องดื่มหวาน และสนับสนุนสื่อโฆษณาเครื่องดื่มทางเลือกหรือเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การด าเนินมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น ควบคุมมาตรการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มหวาน 
3. มีมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน และสถานที่ท างาน ไม่ให้
เอ้ือต่อการเข้าถึงเครื่องดื่มหวาน และท าข้อตกลงกับร้านขายเครื่องดื่มหวานในการลด
ปริมาณน้ าตาล หรือลดขนาดบรรจุ 
4. สร้างความร่วมมือกับธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ พัฒนาแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ให้มี
ตัวเลือกระดับความหวาน มีการให้ส่วนลดกับผู้บริโภคที่สั่งเครื่องดื่มหวานน้อยหรือไม่หวาน
เลย 
 
 

รับทราบ และมอบหมายดังนี้  
        มอบหมายส านักโภชนาการ จะสามารถน า
งานวิจัยดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และหาก
กรมอนามัยจะน างานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ อาจ
ต้องปรับวิธีการและรูปแบบการสื่อสารให้ค าแนะน า
ประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน 
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สาระส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ 
นางไฉไล ช่างด า รก. นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) ให้ข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
    เพ่ือประชาชนจะได้เข้าใจว่ารับประทานน้ าตาลปริมาณเป็นร้อยละหรือเป็นกรัม ในเชิง
ปฏิบัติของนักวิชาการกับค าแนะน าที่ให้กับประชาชนกับวิถีชีวิตในปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน 
ส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สื่อสารออกไปและงานวิจัยของกรมอนามัยน้อย ดังนั้น
อาจต้องมาปรับวิธีการและรูปแบบการสื่อสารให้ค าแนะน ากับประชาชน 

3.2.2 โครงการพัฒนารูปแบบการเข้าถึง
บริการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคท่ีส่งเสริมการเกิด
อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ ผ่ า น  Telehealth 
(งบประมาณจาก สวรส.) 

3.2.2 โครงการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรคที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพผ่าน Telehealth (งบประมาณจาก สวรส.) 
น าเสนอโดย นางสาวภารินี หงษ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการสิทธิประโยชน์ 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ  
2. เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาพรวมของประเทศ   
โดยมีการขยายผลการใช้งานไปที่ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไปเชื่อมต่อกับระบบแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม แต่ทางศูนย์เทค
ฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ซึ่งอาจต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติมในศูยน์อนามัย 2 - 3 แห่ง เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนในการเชื่อมต่อกับ
โรงพยาบาล 
แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม ได้แสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม ดังนี้ 
        ควรศึกษารูปแบบต่างๆ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 โรงพยาบาลที่มีการใช้ระบบ 
Telehealth เช่น โรงพยาบาลสตึก และโรงพยาบาลสุรินทร์ ถ้าจะท าส่งเสริมการมีบุตรโดย

รับทราบ 



สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) 
ครั้งที่ 4/2567 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ หอ้งประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 
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บันทึกรายงานการประชุมฯ โดย ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

วาระการประชุม สรุปประเด็น/สาระส าคัญ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ 
ใช้ระบบ Telehealth จะท าได้ยาก ถ้าจะท าระบบ Telehealth ให้ง่าย ควรท าเรื่องเวช
ศาสตร์วิถีชีวิตด้วย 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี รับทราบ 

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  ไม่มี รับทราบ 

 


